

## กิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษา

ประจำปี 2553 (2010)

**4 มกราคม 2553** คณะผู้แทนการศึกษาจากวิทยาลัย PATIL เมืองปูเน ประเทศอินเดีย ภายใต้การนำของ Prof. Sagar Dhole Patil ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา พร้อมด้วยนำนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยปูเน คณะผู้แทนจากอินเดียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ในด้านการศึกษา รศ. ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ และอาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้นำชมสถานที่ต่างๆ เช่น หอประชุม ห้องสอนวิชาการต่างๆ และ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้แทนได้พบกับท่านอธิการบดี ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณาจารย์หลายท่าน คณะผู้แทนจากอินเดียมีความประทับใจ และชื่นชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก และได้บรรรทิกภาพไว้มากมาย

**13 มกราคม 2553** ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการ “ระบบการศึกษาต่อในประเทศอินเดีย และการขอทุนรัฐบาลอินเดีย” โดยมี อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้บรรยายถึงรายละเอียดต่างๆ และได้มีการซักถามข้อควรทราบหลายประการ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 70 คน การบรรยายในครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษา เข้าใจถึงระบบการศึกษาและวิธีการต่างๆ ในการสมัครขอทุนรัฐบาลและการใช้ทุนส่วนตัวไปศึกษาต่อ

**2 กุมภาพันธ์ 2553** สถานีวิฑุศึกษา ได้สัมภาษณ์ อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับระเบียบการขอทุนรัฐบาลอินเดียไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย และรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง อาจารย์อรุณ เฉตตีย์ ได้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการต่างๆ ซึ่งนักศึกษาไทยจะได้ยื่นขอทุนรัฐบาลอินเดียได้อย่างถูกวิธีการ

**6 – 7 กุมภาพันธ์ 2553** บริษัท Jet Airlines และ A Atairs (ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างชาติ) ได้จัดงานพิเศษ “The great International Education Fair” ณ ศูนย์สิริกิติ์ โดยเชิญ สถาบันการศึกษาของอินเดียต่างๆ มา ร่วมเปิด Booth ให้ความสะดวกในการติดต่อขอข้อมูลการศึกษา เช่น สถานที่ศึกษา และวิชาการที่สอนของสถาบันต่างๆ ในอินเดีย และได้เชิญศูนย์อินเดียศึกษาไปร่วมงานโดยบรรยายถึงระบบการศึกษาในระดับ มัธยม ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายคือ

1. รศ.ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
2. รศ.ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา กรรมการศูนย์อินเดียศึกษา
3. อาจารย์อรุณ เจตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และซักถามข้อข้องใจอย่างล้นหลาม

**8 – 10 กุมภาพันธ์ 2553** ศูนย์อินเดียศึกษาได้รับการติดต่อจากผู้แทนสถาบันการศึกษาจากประเทศอินเดียหลายสถาบันให้ช่วยติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมเยือนและปรึกษาหารือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ของสถาบันต่อสถาบัน

**16 กุมภาพันธ์ 2553** ศูนย์อินเดียศึกษา จัดอบรมพิเศษ **Intensive Course “อินเดียศึกษา” (India Studies)** ณ ห้องบรรยายปริญญาโท สตรีศึกษา บรรยายโดย อาจารย์อรุณ เจตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร์ , การเมืองการปกครอง , สังคม และวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายพร้อมทั้ง การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียอย่างมีความสุข บรรยายโดย รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ซึ่งมีนักศึกษา, ข้าราชการ , และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเข้าร่วมฟังการอบรม เป็นจำนวนมาก ศูนย์อินเดียศึกษาได้แจกเอกสารวิชาการต่างๆ มากมาย ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนมีความประทับใจที่ได้รับความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

**วันที่ 3 – 17 มีนาคม 2553** ศูนย์อินเดียศึกษา มธ. ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติในเรื่องการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับชาติตามโครงการของ MOU ของสองสถาบันแห่งชาติ คือ National Research Council of Thailand (NRCT) และสภาวิจัยแห่งชาติอินเดีย (Indian Council Social Science Research ) (ICSSR) ซึ่งได้จัดส่ง Prof. Dr. Renu Jotana มาทำวิจัยเรื่อง “Leadership Quality Women Executive in India and Thailand” และ Prof. Dr. Mamata Swain มาทำวิจัยเรื่อง “Participatory Irrigation Management in Thailand: Policy, Program and Practice” ซึ่งนักวิจัยทั้งสองได้ทำวิจัยสำเร็จภายใต้การดูแล และติดต่อประสานงานโดย ศูนย์อินเดียศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 – 18 มีนาคม 2553 ศูนย์อินเดียศึกษาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดเชียงรายให้ไปบรรยาย “การตะวัตยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในมุมมองของ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐอินเดีย” ผู้อำนวยการศูนย์ รองศาสตราจารย์. ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์ไปบรรยายวิชาการดังกล่าว ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความเข้าใจเพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร” และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การบรรยายได้สร้างความเข้าใจ และเสริมความรู้แก่ผู้รับฟังอย่างหลากหลาย

19 เมษายน 2553 Prof. Hiroshi Yamashita จากมหาวิทยาลัย Tohoku, ญี่ปุ่น ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในด้านการทำวิจัยเรื่อง “รามเกียรติ์กับมุมมองของคนไทย” รองศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ และอาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดต่อ Prof. Hiroshi. และได้ให้เอกสารเรื่องรามเกียรติ์ฉบับภาษาอังกฤษเป็นอภิธานการ นอกจากนี้ Prof. Hiroshi. ยังขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Prof. Hiroshi. มีความประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้รับข้อมูลที่ต้องการในการทำวิจัยครั้งนี้

26 เมษายน 2553 สำนักข่าวทีนิวส์ได้ติดต่อศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอสัมภาษณ์ อาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายของสกุลวงศ์และวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลพร้อมทั้งประวัติของแคว้นต่าง ๆ ในชมพูทวีปในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์อินเดียนี้จะนำออกอาศึในรายการวิทยุอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความรู้ต่อผู้ฟังรายการระหว่างเดือนพฤษภาคม 2553

9 มิถุนายน 2553 ศูนย์สภาวิจัยแห่งชาติได้ขอความร่วมมือศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมที่ เมืองโบปาล ประเทศอินเดีย และได้เชิญ รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา เป็นกรรมการจัดหาวิทยากร และเข้าร่วมประชุมที่ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน 2553

**15 มิถุนายน 2553** สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ติดต่อศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนา เพื่อร่วมประชุม ณ ประเทศเวียดนาม ศูนย์อินเดียศึกษาได้ช่วยประสานงานติดต่อวิทยากร จากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ และ มหาวิทยาลัยมหิดล

**15 มิถุนายน 2553** สถาบันพระปกเกล้าได้ส่งผู้แทน อาจารย์เมธัส อนุวัตรอุดม มาติดต่อศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ และขอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินเดียในด้านความรู้ต่างๆ เรื่องการปกครอง การบริหาร และระบบของสังคม ในแคว้นแคชเมียร์ (Kashmir) ซึ่งมีความเป็นเอกภาพในความขัดแย้งเกี่ยวกับศาสนา อาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้อธิบายให้ความรู้ต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อนำนักศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงจำนวน 30 คน เดินทางไปดูงาน ณ สถานที่ดังกล่าว

**21 มิถุนายน 2553** บริษัทเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (National Geographic) ได้ติดต่อขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อช่วยตรวจสอบ ชื่อเมือง , ชื่อวิหาร และตัวละครภาษาสันสกฤตที่ถูกต้อง เพื่อจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ อาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ช่วยตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำในข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดพิมพ์เพื่อการศึกษา

**23 มิถุนายน 2553** วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ได้ส่งผู้แทนฝ่ายวิชาการ ดร.มโน เมตตา นันโท เหล่าวานิชย์ ประธานโครงการหลักสูตรอินเดียศึกษา และอาจารย์อักรพงษ์ คำคุณ มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ กับ รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และอาจารย์อรุณ เฉตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับการจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรี “อินเดียศึกษา” (India Studies BA) ศูนย์อินเดียศึกษาพร้อมให้ความร่วมมือ และยินดีสนับสนุนในโครงการนี้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านเศรษฐกิจ และสารสนเทศ (Information Technology) ศูนย์อินเดียศึกษาได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนี้

**14 กรกฎาคม 2553** ศูนย์อินเดียศึกษาได้เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษา ได้มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อินเดียศึกษาที่ผ่านมาให้กรรมการรับทราบ
2. ปรึกษาเรื่องแผนงานของศูนย์อินเดียศึกษาในปัจจุบัน และอนาคต
3. ปรึกษาเรื่อง ความร่วมมือและการสนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดีพนมยงค์ ในการที่จะเปิดการศึกษาหลักสูตร “อินเดียศึกษา” ระดับปริญญาตรี (India Studies) ในอนาคต เพื่อส่งเสริมความรู้ต่อนักศึกษาไทยที่สนใจ และนักศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และจีน

**21 กรกฎาคม 2553** Mr. Ashok Kumar Pawa ผู้จัดทำนิตยสาร City Times ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในด้านข้อมูลความรู้ และการออกแบบจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ เพื่อเป็นการฉลอง 64 ปี ของการได้รับอิสรภาพของประเทศอินเดีย (64<sup>th</sup> Indian Independence) โดยมี อาจารย์อรุณเจตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ และช่วยออกแบบภาพปก เน้นศิลปด้านอารยธรรมอันเก่าแก่ก่อนกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยียุคใหม่ของอินเดีย นิตยสารจะพิมพ์แจกในวันที่ 15 สิงหาคม 2553

**23 สิงหาคม 2553** คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศวันออก ได้มาขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอินเดียในอดีต และปัจจุบันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการค้นคว้าของนักศึกษา และนักวิชาการในฐานะที่อินเดีย และประเทศจีนกำลังมีความเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจในทั่วเอเชีย อาจารย์อรุณเจตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษาได้ให้ความร่วมมือ และให้คำแนะนำในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและอินเดีย คณะนักศึกษามีความประทับใจ เป็นอย่างมาก

**23 สิงหาคม 2553** คณะนักศึกษาจาก คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาเยือนศูนย์อินเดียศึกษา และขอความร่วมมือในการจัดทำหนังสือพิมพ์ธรรมศาสตร์ โดยขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสังคมของอินเดียว่าด้วยชั้นวรรณะ และวัฒนธรรมของอินเดีย อาจารย์อรุณเจตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และได้บรรยายเกี่ยวกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรมเชิงวิชาการด้านต่างๆ ของระบบสังคมอินเดียนับแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะนักศึกษายังได้สอบถามข้อมูลต่างๆมากมาย ซึ่งจะนำไปลงในหนังสือพิมพ์ธรรมศาสตร์ เพื่อเสริมความรู้ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

**14 ตุลาคม 2553** สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ Scholar จากอินเดีย Dr. Mrs. Anupam Sharma จากคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย C.C.S College, Meerat, อินเดียเดินทางมาทำวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับ **“Urbanization Process and Role of Police in Prevention of Crime : Comparative Study of India and Thailand”** ศูนย์อินเดียศึกษาได้ติดต่อประสานงานกับทางราชการไทย ให้ผู้ทำวิจัยได้เข้าพบ และสัมภาษณ์นายตำรวจระดับสูง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมต่างๆ ของประเทศไทย และประเทศอินเดีย นักวิจัยมีความพอใจและชื่นชมต่อการให้ความร่วมมือของศูนย์อินเดียและทางการไทย การทำวิจัยนั้นตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ตุลาคม 2553 และ เสนอผลงานต่อคณาจารย์ที่สนใจและบุคคลทั่วไป ที่ห้อง 202 อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.

**28 ตุลาคม 2553** ศูนย์อินเดียศึกษา ได้จัดบรรยายวิชาการ จากผลงานวิจัยของ Asst. Prof. Anupam, C.C.S. College, Meerat, India , ในหัวข้อ **“Urbanization Process and Role of Police in Prevention on of Crime : A Comparative Analytical Study of India and Thailand”** ณ ห้อง 202 อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 2 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์ และข้าราชการของคณะกรรมการของสภาวิจัยแห่งชาติเข้าร่วมฟังด้วยความสนใจ และมีการซักถามข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมความรู้

**11 พฤศจิกายน 2553** รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา ได้รับเชิญจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไปร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง **“ความไม่เท่าเทียมในสังคม”** โดยมีคณาจารย์จากประเทศไทยหลายท่านไปร่วมเสนอบทความทางวิชาการระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองโภปาล (Bhopal) India เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน กับคณาจารย์ของประเทศอินเดีย จัดดำเนินการประชุมโดย สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งอินเดีย (ICSSR)

**15 พฤศจิกายน 2553** บริษัท เอ็นวายกรุ๊ป จำกัด (N.Y. Group Co.) ได้ขอความร่วมมือด้านวิชาการเสนอผ่าน สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) ได้ขอความร่วมมือจากศูนย์อินเดียศึกษา โดยขอสัมภาษณ์ อาจารย์อรุณ เมตติย์ เลขานุการศูนย์อินเดียศึกษา เกี่ยวกับความรู้ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินเดีย ในหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

- ประวัติศาสตร์ด้านการศึกษาของอินเดียในอดีตและปัจจุบัน

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของอินเดียในยุคปัจจุบัน
- การพัฒนาทางด้าน Information Technology (IT) ของอินเดีย
- อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียในอดีต และปัจจุบัน

อาจารย์อรุณ เมตติย์ ได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด เป็นที่ประทับใจของผู้สัมภาษณ์เป็นอย่างมาก  
ความรู้อันหลากหลายนี้จะนำไปออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) ในเร็วๆ นี้